

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON SỎ DẦU**
*****&*****



BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

**“TỔ CHỨC THEO CHỦ ĐỀ VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐỂ CẢI TIẾN
CHẤT LƯỢNG NGÀY HỘI NHỮNG CHIẾN SĨ TÍ HON
TẠI TRƯỜNG MẦM NON SỎ DẦU”**

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng
Đơn vị : Trường Mầm non Sỏ Dầu

Tháng 01 năm 2022

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: *“Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để nâng cao tiến lượng ngày hội Những chiến sĩ tí hon tại trường Mầm non Sở Dầu”*

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

3. Tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngày/tháng/năm sinh: 12-3-1983

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng - Trường Mầm non Sở Dầu

Điện thoại: 0902613845

4. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

Tên đơn vị: Trường Mầm non Sở Dầu

Địa chỉ: An Chân – Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: 02253527321

I. Mô tả giải pháp đã biết

Tổ chức ngày hội, ngày lễ trong trường Mầm non là một hoạt động trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, thể chất và đặc biệt giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ. Đặc biệt hoạt động ngày hội Những chiến sĩ tí hon là hoạt động mang lại ý nghĩa to lớn giúp trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, yêu các chú bộ đội Cụ Hồ. Ngày hội Những chiến sĩ tí hon mang tính chất truyền tải về lịch sử, về lý tưởng cách mạng rất cao đối với các bé và các bậc phụ huynh trong nhà trường. Thông qua đó giáo dục trẻ lòng yêu nước, sự yêu thương và trân quý những người lính, những người con vĩ đại đã cống hiến thân mình để bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế hiện nay khi tổ chức ngày hội Những chiến sĩ tí hon cho trẻ, các trường chưa quan tâm nhiều đến việc *“Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để cải tiến chất lượng ngày hội Những chiến sĩ tí hon”* mà đang chỉ lồng ghép một phần về giáo dục trẻ lòng yêu nước trong ngày hội này.

Đối với các trường ở bậc phổ thông có nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên. Để thực hiện nội dung này các trường thực hiện thông qua các hình thức tích hợp, lồng ghép qua các hoạt động dạy học, đưa vào trong tiết học giáo dục công dân hay tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tổ chức theo hình thức sân khấu hóa.

Với các trường Mầm non, ngoài trường Mầm non Sở Dầu chưa có trường nào tổ chức ngày hội chiến sĩ tí hon cho trẻ theo chủ đề và sự kiện lịch sử. Mà chỉ là những nội dung chung chung hướng về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, hướng

về các chú bộ đội. Những nội dung đó chưa thực sự rõ nét, chưa có sự khắc sâu giáo dục trẻ, chưa thực sự đi sâu vào hình thành cái lớn là giáo dục lòng yêu nước, tìm hiểu về các sự kiện lịch sử. Chính vì vậy, trường Mầm non Sở Dầu nhận thức rõ vai trò của việc tổ chức hoạt động ngày hội Những chiến sĩ tí hon theo chủ đề và sự kiện lịch sử để giúp trẻ hiểu được sâu hơn về ý nghĩa của các sự kiện lịch sử và tham gia ngày hội một cách hào hứng.

***Ưu điểm**

- Hiện nay các nhà trường đều đã quan tâm đến ngày hội Những chiến sĩ tí hon; quan tâm đến giáo dục trẻ về lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào về dân tộc.

- Giáo viên tâm huyết, sáng tạo, yêu nghề, mến trẻ, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động chung của nhà trường

***Tồn tại:**

- Về nội dung: Hiện nay ngày hội Những chiến sĩ tí hon trong trường Mầm non đã được quan tâm nhưng việc tổ chức các hoạt động chưa thực sự sáng tạo thường lặp đi lặp lại, tổ chức có sự giống nhau qua các năm. Những hoạt động ngày hội Những chiến sĩ tí hon cho trẻ ở các trường Mầm non cũng đang tổ chức được một phần đơn lẻ chưa bám vào các sự kiện lịch sử, nội dung mang đến chỉ đơn thuần là ngày hội về các chú bộ đội.

- Về hình thức: Các hoạt động trong ngày hội chỉ đơn thuần cho trẻ tập làm chú bộ đội đi duyệt binh, thể hiện các bài tập đồng diễn. Các trò chơi vận động chỉ phát triển những kỹ năng đơn giản, chưa có sự liên kết, xuyên suốt. Việc truyền tải về lịch sử, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng chưa đi sâu, còn mờ nhạt chưa rõ nét. Việc tích hợp các sự kiện lịch sử chưa có định hướng chung theo chủ đề.

II. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến

II.0. Nội dung giải pháp mà tác giả đề xuất

Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước không chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm của lịch sử được hun đúc từ chính lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: *“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta...”*, câu nói đó được tiếp nối từ đời này sang đời khác, từ thế hệ đi trước đến thế hệ sau. Lòng yêu nước, không nên biến nó thành một khẩu hiệu xa xôi, mà nên đưa vào trái tim thơ ngây của con trẻ về tình người, về những đức tính tốt đẹp như thật thà, dũng cảm, yêu thương, bao dung. Làm sao có thể nói đến yêu nước, khi con trẻ không biết và không hiểu rõ lịch sử đất nước.

Trong bối cảnh lịch sử dân tộc có nguy cơ bị phai nhạt, quên lãng do sự thay đổi của điều kiện kinh tế, xã hội đã làm biến đổi các giá trị văn hóa, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng làm nảy sinh nhiều thách thức. Giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử anh hùng, lý tưởng cách mạng với những giá trị bền vững, tinh hoa của dân tộc là rất

quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu này, việc “**Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để cải tiến chất lượng ngày hội Chiến sĩ tí hon**” trong nhà trường mang tính giáo dục rất cao, trên cơ sở đó hình thành nhân cách sống cho mỗi đứa trẻ. Giúp cho thế hệ trẻ gần hơn với lịch sử của đất nước Việt Nam.

Với lứa tuổi Mầm non cho dù nhận thức của trẻ chưa sâu rộng và xúc cảm chưa bền vững nhưng những ấn tượng đầu đời luôn có những tác động sâu sắc đến các con. Mở rộng tầm nhìn của giáo dục, hướng trẻ tìm hiểu về lịch sử để kết nối trẻ với nguồn cội là chiến lược nhân văn, là việc làm rất cần thiết để lưu giữ và nuôi dưỡng lòng yêu nước cho trẻ ngay từ nhỏ, để trẻ em sớm hiểu được lịch sử dân tộc, khắc sâu hơn về những sự kiện lịch sử góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, yêu các chú bộ đội Cụ Hồ.

Sau một số năm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ngày hội tôi đã đưa ra ý tưởng “**Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để cải tiến chất lượng ngày hội Những chiến sĩ tí hon tại trường mầm non Sở Dầu**”. Đề tài này bao gồm một chuỗi các giải pháp như sau:

II.0.1. Giải pháp 1: Nghiên cứu sự kiện lịch sử để đưa ra chủ đề của ngày hội “Những Chiến sĩ tí hon**”**

Nói đến những sự kiện về lịch sử dân tộc là nói đến những giá trị lắng đọng cùng thời gian. Tìm hiểu về những sự kiện ấy để nhận diện sâu sắc hơn lịch sử dân tộc để từ đó đưa ra chủ đề của ngày hội Những Chiến sĩ tí hon. Từ năm học 2017 – 2018 đến nay trường Mầm non Sở Dầu đã nghiên cứu các sự kiện lịch sử và đưa ra rất nhiều chủ đề cho ngày hội như: Chủ đề “**Đường Trường Sơn**” tôn vinh Binh chủng Bộ binh gắn với những chiến công trên dải Trường Sơn; Chủ đề “**Em yêu biển đảo**” khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; Chủ đề “**Hà Nội 12 ngày đêm khói lửa**” gắn với chiến công của lực lượng Phòng không, không quân, bảo vệ Thủ đô Hà Nội; Chủ đề “**Đường Hồ Chí Minh trên biển**” gắn với đoàn tàu Không số và bến tàu K15 của Hải Phòng, những chiến công của lực lượng Hải Quân; Chủ đề: “**Điện biên phủ anh hùng**” ghi nhớ cuộc kháng chiến vô cùng anh dũng của nhân dân ta để miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Việc nghiên cứu các sự kiện lịch sử để đưa ra chủ đề của ngày hội Những chiến sĩ tí hon là vô cùng cần thiết. Mỗi một chủ đề đều mang lại một ý nghĩa khác nhau.

“**Đường Trường Sơn**” là chủ đề được trường Mầm non Sở Dầu lựa chọn trong ngày hội Những chiến sĩ tí hon năm học 2017-2018. Để đưa ra được chủ đề này nhà trường đã nghiên cứu những sự kiện lịch sử về giai đoạn nhân dân Việt Nam đang gồng mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn đóng vai trò vô cùng quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến này. Đây là con đường huyền thoại, là tuyến giao thông chiến lược, nối liền hậu

phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, là chiến trường diễn ra cuộc chiến đấu và đấu trí quyết liệt giữa ta và địch. Tuyến vận tải chiến lược **“Đường Trường Sơn”** không chỉ là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Nơi đó còn có những bà mẹ, có những gia đình dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng đã mang "bát cơm sẻ nửa" để nuôi dưỡng thương binh; vượt qua bom đạn của kẻ thù, tiếp tế rau, gạo, thuốc men... đến các binh trạm trên các tuyến đường, trao tận tay các chiến sĩ để các chiến sĩ bộ đội và thanh niên xung phong Việt Nam làm mới, sửa chữa đường, vận chuyển hàng hóa... góp phần giữ thông suốt con đường ra tiền tuyến. Đường chiến lược Trường Sơn - hay: **“Đường mòn Hồ Chí Minh”** là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam và trở thành biểu tượng của chiến tranh nhân dân Việt Nam, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Năm học 2018-2019 với chủ đề **“Em yêu biển đảo”** khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Để lựa chọn chủ đề này nhà trường đã cùng nhau tìm hiểu những sự kiện lịch sử và những sự kiện diễn ra trong những năm gần đây về biển đảo quê hương và thấy được vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam là hết sức thiêng liêng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng ta cần nghiên cứu và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyền biển đảo cùng với giá trị to lớn mà ông cha ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ. Đưa chủ đề **“Em yêu biển đảo”** vào ngày hội Chiến sĩ tí hon để trẻ biết thêm về những nét đẹp của Biển đảo Việt Nam, trẻ thêm yêu quê hương đất nước mình, thêm yêu những chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo xa xôi.

Từ sự kiện lịch sử 12 ngày đêm khói lửa của Hà Nội chống lại máy bay bắn phá B52 của địch. Chỉ trong 12 ngày đêm, lần đầu tiên trong lịch sử **“siêu pháo đài bay B52”** thất trận và không quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề làm nên chiến thắng **“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”** tạo ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Từ sự kiện lịch sử đó trường Mầm non Sở Dầu đã lựa chọn chủ đề **“Hà Nội 12 ngày đêm khói lửa”** trong ngày hội Những chiến sĩ tí hon năm học 2019-2020 để trẻ thấy được sức mạnh ý chí quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu cho hòa bình, độc lập của quân và dân Việt Nam, để thế hệ hôm nay tôn vinh lịch sử, phát huy truyền thống hào hùng của cha ông.

Trái qua hơn nửa thế kỷ nhưng những chiến công anh hùng, những câu chuyện huyền thoại của **“Đường Hồ Chí Minh trên biển”** gắn với những chiến sĩ của “Đoàn tàu không số” điểm xuất phát là bến K15 tại Hải Phòng. Tại đây những người lính giả làm dân đánh cá đã mở luồng, mở bến ngay trước mắt địch, vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí, hàng hóa và lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam. Với mục đích tôn vinh những người lính hải quân thầm lặng trên những con tàu không số.

Ngày hội Những chiến sĩ tí hon năm học 2020-2021 trường Mầm non Sở Dầu đã đưa ra chủ đề **“Đường Hồ Chí Minh trên biển”** - Con đường huyền thoại với những chiến sĩ tài ba, dũng cảm, mưu trí, là niềm tự hào, là truyền thống vẻ vang của người lính Hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam.

Tìm hiểu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) để được tự hào là người Việt Nam với nguồn sức mạnh to lớn. Dấu ấn của chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến trường kỳ, anh dũng của nhân dân ta, ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại. Từ những dấu ấn lịch sử hào hùng đó. Trường Mầm non Sở Dầu đã xây dựng ý tưởng với chủ đề: **“Điện Biên Phủ anh hùng”** ở ngày hội chiến sĩ tí hon năm học 2021-2022 nhằm giúp trẻ ghi nhớ, biết ơn công lao của các chiến sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì tổ quốc, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam

II.0.2. Giải pháp 2: Xây dựng ý tưởng sân khấu của của ngày hội gắn với từng chủ đề và sự kiện lịch sử.

Muốn nâng cao chất lượng ngày hội Những chiến sĩ tí hon cho trẻ cần có một đội ngũ sáng tạo để lôi cuốn trẻ tham gia các hoạt động một cách tích cực, đạt hiệu quả cao. Một trong những yêu cầu đặt ra đối với cả cán bộ quản lý và mỗi giáo viên là phải luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, khảo nghiệm thực tiễn để xây dựng lên những ý tưởng sáng tạo, mang lại hiệu quả tối ưu cho chương trình của ngày hội Những chiến sĩ tí hon.

Làm nổi bật ngày hội việc quan trọng là phải xây dựng ý tưởng maket, tạo phong sân khấu, để toát lên được chủ đề và từng sự kiện lịch sử gắn với chủ đề đó. Với mỗi một chủ đề khác nhau nhà trường sẽ đưa ra một ý tưởng xây dựng sân khấu khác nhau. Ở chủ đề **“Đường Trường Sơn”** với ý tưởng xây dựng mô hình những dãy núi nhấp nhô xen lẫn những tán lá, tán cây; trên bầu trời xuất hiện những tên lửa đang bay; dưới mặt đất là chiếc xe tăng đang thẳng tiến đã tái hiện lại sự hùng vĩ của đường Trường Sơn một tuyến đường đầy gian khó, hiểm nguy - Tuyến đường huyền thoại ẩn tượng trong mắt các bé. Khác với chủ đề **“Đường Trường Sơn”** chủ đề **“Em yêu biển đảo”** được tái hiện lại là ý tưởng biển và đảo nhấp nhô với những con tàu. Bằng những nguyên vật liệu như dải lụa xanh để tạo nên những con sóng nhấp nhô; mô hình đảo nổi được làm từ bìa, giấy màu hay mô hình những con tàu được dựng lên từ bìa, nhựa.... Cùng với khả năng tạo hình và sự sắp xếp từ những ý tưởng sáng tạo, các cô giáo của trường Mầm non Sở Dầu đưa trẻ đến một khung cảnh biển đảo quê hương tươi đẹp, để trẻ gần hơn, rõ hơn và thêm yêu biển đảo quê hương mình.

Tái hiện lại hình ảnh của **“Hà Nội 12 ngày đêm khói lửa”** cũng là chủ đề mang lại nhiều ý tưởng để xây dựng lên một sân khấu với hình tượng chủ đạo là tên lửa. Bên cạnh đó là những trạm ra đa, những ụ pháo, hầm chui... cũng được các cô giáo tạo hình, sắp đặt theo diễn biến của sự kiện lịch sử là trận chiến 12 ngày đêm trên bầu

trời Hà Nội – một trong những ký ức hào hùng với chiến thắng vang dội trong trận chiến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Đến với chủ đề **“Đường Hồ Chí Minh trên biển biển”** biểu tượng chủ đạo là biển và đoàn tàu không số. Với sự kiện đoàn tàu đi về đêm nên khi xây dựng sân khấu lấy mặt trời đỏ để tượng trưng cảnh mặt trời lặn, màn đêm dần buông xuống và đoàn tàu không số ra khơi. Tái hiện lại cảnh đẹp của biển với hình ảnh những con sóng xô đuổi nhau, những cánh buồm trắng no gió, đàn hải âu bay lượn phía chân trời và đặc biệt là có hình ảnh bến tàu K15 của Hải Phòng là nơi xuất phát của đoàn tàu không số, gắn liền với những chiến công của lực lượng hải quân.

Mỗi một năm, mỗi một chủ đề của ngày hội Những chiến sĩ tí hon đều mang lại cho trẻ những ấn tượng riêng, những cảm xúc riêng. Xây dựng ý tưởng sân khấu của ngày hội gắn với từng chủ đề và sự kiện lịch sử là cách tốt nhất để giúp trẻ dễ dàng tiếp nhận kiến thức, phát triển tư duy và ghi nhớ lâu hơn về những sự kiện lịch sử đó.

II.0.3. Giải pháp 3: Lựa chọn và xây dựng các tiết mục văn nghệ để tái hiện lại các sự kiện lịch sử

Lựa chọn và xây dựng các tiết mục văn nghệ để tái hiện lại các sự kiện lịch sử là chương trình mà trong đó các tiết mục được tổ chức, sắp xếp theo một ý đồ, nội dung nhất định được xác định thành chủ đề. Chủ đề của chương trình sẽ chi phối việc lựa chọn, sắp xếp các tiết mục tạo nên sự nhất quán của toàn bộ chương trình. Chương trình có chủ đề sẽ rất phong phú và đa dạng bởi hình thức và nội dung thể hiện có tính nghệ thuật và tính thẩm mỹ cao. Việc lựa chọn và xây dựng các tiết mục văn nghệ trong ngày hội Những chiến sĩ tí hon theo chủ đề nhằm tái hiện lại các sự kiện lịch sử luôn mang lại cho trẻ sự mới lạ, hào hứng khi thể hiện các tiết mục văn nghệ đó. Sau những buổi tập luyện, các bé háo hức đợi ngày biểu diễn trên sân khấu của trường....các bé tự nhiên say sưa biểu diễn hết mình, thích thú vui sướng trước sự cổ vũ của khán giả. Những lúc đó bé càng tự tin, mạnh dạn, hồn nhiên hơn trong biểu diễn cũng như trong các hoạt động khác, từ đó trẻ có ý thức hơn trong những lần sau. Những điệu múa, lời ca luôn mang đến cho trẻ những cảm xúc tự hào, trẻ càng yêu thương đất nước, yêu đồng loại, yêu thiên nhiên, yêu mọi hiện tượng diễn biến trong đời sống, tất cả các điều đó đã góp phần hình thành ở trẻ tình cảm đạo đức trong sáng lành mạnh, là cơ sở để hình thành phẩm chất đạo đức sau này.

Khi xây dựng chương trình văn nghệ cho ngày hội. Nhà trường luôn hướng các khối, các lớp lựa chọn những tiết mục văn nghệ mang tính tổng thể. Các tiết mục luôn có sự gắn kết, liên quan đến nhau từ tiết mục văn nghệ của cô đến những tiết mục của cháu như liên khúc: **“Ba lô con cóc; hát mãi khúc quân hành”**, **“Bài ca đường Hồ Chí Minh trên biển”**; Đồng diễn: **“Cháu hát về đảo xa”**, **“Vai chú mang súng”**; Tô khúc **“Hà Nội 12 ngày đêm khói lửa”**

Những tiết mục văn nghệ trong ngày hội chiến sĩ tí hon luôn được quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị bộ đội. Với những tiết mục cần có sự kết hợp của các chú bộ đội. Nhà trường đã đưa ra sáng kiến liên hệ với các đơn vị kết nghĩa. Đây cũng là một hình thức giao lưu chia sẻ, mang ý nghĩa rất lớn trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Minh chứng là những tiết mục của các cô giáo và các chú bộ đội đã đem lại ấn tượng khó quên như: Tiết mục **“*Sư đoàn 363 anh hùng*”**; **“*Bài ca người chiến sĩ hải quân*”**; **“*Đường lên phía trước*”**...

Thành công của ngày hội không thể thiếu được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Ngoài việc ủng hộ về cơ sở vật chất; các bậc phụ huynh tham gia rất nhiệt tình vào các tiết mục văn nghệ như tiết mục tái hiện màn đồng diễn **“*Sơ tán thời chiến*”**; **“*Tải đạn ra khơi*”**. Đó là sự gắn kết của cô, trẻ và các bậc phụ huynh cùng các chú bộ đội. Đây cũng là màn đồng diễn mang lại sự xúc động cho những tham dự trong ngày hội và đặc biệt là trẻ trường Mầm non Sờ Dầu.

Các chương trình văn nghệ trong ngày hội Những chiến sĩ tí hon là dịp để trẻ được thể hiện bản thân, được hết mình với niềm đam mê, hứng thú của mình. Chương trình văn nghệ không chỉ đơn giản là đem lại cho trẻ những niềm vui mà nó còn gọi lên trong trẻ những xúc cảm, tình cảm với quê hương, đất nước, với con người và cuộc sống; góp phần mở rộng sự hiểu biết về xã hội, thiên nhiên và đất nước; làm cho đời sống tinh thần của trẻ thêm vui tươi, hồn nhiên. Bên cạnh đó thông qua nội dung của cả chương trình hay của từng tiết mục sẽ dần hình thành cho trẻ các chuẩn mực đạo đức: Trẻ biết yêu – ghét (yêu cái hay, cái đẹp và ghét thói hư tật xấu); rèn luyện cho trẻ sự mạnh dạn và tự tin, hòa mình với tập thể với cộng đồng.

Các tiết mục văn nghệ trong ngày hội Những Chiến sĩ tí hon được lựa chọn và xây dựng qua 5 bước:

- + Bước 1: Định hướng nội dung
- + Bước 2: Chọn tiết mục để làm nổi bật chủ đề chương trình
- + Bước 3: Sắp xếp bố cục – kết cấu chương trình
- + Bước 4: Viết kịch bản – lên ý tưởng dàn dựng từng tiết mục
- + Bước 5: Chạy chương trình và biểu diễn

- Với khả năng về ứng dụng công nghệ thông tin. Nhà trường cùng các cô giáo đã tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng của một số phần mềm có thể hỗ trợ cho công tác dàn dựng chương trình như phần mềm MindJet MindManager. Từ đó giải quyết những khó khăn trong việc lựa chọn, cắt, ghép âm nhạc, ghi đĩa... Giáo viên chủ động hơn trong việc lựa chọn âm nhạc và xây dựng lên những tiết mục văn nghệ có chất lượng.

Với mỗi chủ đề, các tiết mục văn nghệ trong ngày hội Những chiến sĩ tí hon của trường Mầm non Sờ Dầu đều mang lại cho trẻ một dấu ấn ghi nhớ về lịch sử riêng.

Mỗi năm thực hiện một chủ đề khác nhau sẽ mang đến những tiết mục văn nghệ khác nhau. Những tiết mục văn nghệ được xây dựng theo chủ đề sẽ giúp trẻ dễ nhớ hơn khắc sâu hơn, về các sự kiện lịch sử

II.0.4. Giải pháp 4: Tái hiện lại các hoạt động lịch sử thông qua trò chơi.

Đến với sân chơi của ngày hội những Chiến sĩ tí hon ngoài việc trẻ được thể hiện khí chất của những chú bộ đội Cụ Hồ trong trang phục người lính qua các màn diễn hành khỏe khoắn với những động tác nhanh nhẹn. Bên cạnh đó phần nhận được sự cổ vũ sôi nổi nhất chính là trò chơi vận động. Phát triển vận động là một trong những điều cơ bản để trẻ nhận thức thế giới xung quanh, trẻ biết nhiều kỹ năng vận động thì trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, khám phá thế giới xung quanh tạo điều kiện tốt để trẻ tham gia vào nhiều hoạt động và trẻ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua các hoạt động đó, nhờ thế mà vốn kiến thức của trẻ được tăng lên, đồng thời khi thực hiện các yêu cầu của vận động cũng rèn cho trẻ một số kỹ năng nhận thức như sự chú ý, tính kiên trì... Trong quá trình tham gia vào các trò chơi vận động trẻ còn được phát triển cả về mặt tình cảm xã hội cũng như thẩm mỹ. ***“Tái hiện lại các hoạt động lịch sử thông qua trò chơi”*** là xây dựng những trò chơi, những bài tập để trẻ biết thêm về công việc của các chiến sĩ bộ đội như: Vác súng chạy qua bao cát, thi xếp súng theo hàng; thò hàng ra “tiền tuyến”, duyệt binh cùng chú bộ đội; đẩy xe chuyển lương thực, thi gấp áo quần, chăn...

Ở đây mỗi một chủ đề sẽ là những hoạt động và nhiệm vụ khác nhau. Trong chủ đề về: ***“Đường Trường Sơn”*** trẻ được thể hiện kỹ năng của người lính bộ binh qua những trò chơi như: Lăn lớp xe; trườn sấp, vượt dốc; kéo pháo; chuyển hòm vũ khí Chủ đề: ***“Em yêu biển đảo”***: Những người lính hải quân nhí tham gia vào trò chơi: Chuyển lương thực; cứu hộ; Vượt đại dương... với mục đích chú trọng rèn luyện ý chí, thể lực cho trẻ để vượt qua các khó khăn thử thách, ý thức trách nhiệm với môi trường và cộng đồng xung quanh. Với chủ đề: ***“Hà nội 12 ngày đêm khói lửa”***: Trẻ được làm những chiến sĩ bộ đội phòng không không quân tham gia các trò chơi: Tìm hầm trú ẩn, bò chui qua hầm, tiếp đạn, lái máy bay Chủ đề ***“Đường Hồ Chí Minh trên biển”*** trẻ được làm những người lính của đoàn tàu không số tham gia vào những trò chơi như: Bắn cầu phao; đi qua cầu phao; vượt sóng; chèo thuyền... giúp trẻ nâng cao thể chất, phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo, tăng cường tính độc lập tự chủ, mạnh dạn, tự tin, kỹ năng phối hợp hoạt động tập thể, các kỹ năng khi hoạt động trên biển. Tùy theo từng độ tuổi, nhà trường sẽ chọn những hoạt động phù hợp với mức độ vận động cũng như các kỹ năng cần đạt được như chèo thuyền, vác, trườn, bò, tự đội mũ, đi giày dép... Bên cạnh đó, các bé cũng học tập được tính kỷ luật, tỉ mỉ, tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn, nhanh nhẹn, hoạt bát, kích thích sự sáng tạo cho trẻ.

Chương trình không thể kỳ vọng có thể thay đổi hoàn toàn những chiến sĩ nhí theo mong muốn nhưng qua chương trình các bé có thêm cơ hội trải nghiệm và rèn luyện, cùng tham gia hoạt động, sinh hoạt trong môi trường tập thể, biết thêm những kỹ năng và kiến thức bổ ích cho bản thân. Bằng sự nhiệt tình và các vật liệu đơn giản để tạo hình ảnh, đồ dùng, mô hình trực quan, đã tạo nên các hoạt động vui chơi gắn liền với những dấu ấn lịch sử. Thông qua những hoạt động này các bé đã bắt đầu được nuôi dưỡng tinh thần yêu nước ngay từ ngày hôm nay tại mái trường trường Mầm non Sở Dầu này.

II.0.1. Giải pháp 5: Xây dựng kế hoạch về cách thức thực hiện ngày hội.

Sự thành công của ngày hội những chiến sĩ tí hon phải được “*Xây dựng kế hoạch về cách thức thực hiện ngày hội*” ngay từ đầu. Việc lập kế hoạch rất cần thiết để hoàn thành mục tiêu của ngày hội hơn thế nữa là quyết định sự thành công của ngày hội, vì vậy trường Mầm non Sở Dầu luôn chú ý về việc xây dựng kế hoạch và có sự đầu tư thật chi tiết từ hình thức xây dựng kế hoạch đến các bước để hoàn thành mục tiêu. Từ đó đưa ra những phương án, cách thức thực hiện công việc chi tiết nhất, giúp cho việc triển khai công việc được khoa học, rõ ràng.

Để “*Xây dựng kế hoạch về cách thức thực hiện ngày hội*” trường Mầm non Sở Dầu làm theo các bước cơ bản sau:

- Xác định vấn đề, mục tiêu cần đạt được của ngày hội
- Xây dựng những ý tưởng, cách thức để thực hiện mục tiêu đã đề ra.
- Xem xét đánh giá tính khả thi khi triển khai ý tưởng
- Đưa ra quyết định chọn phương án cuối cùng để thực hiện
- Lên kế hoạch, thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể hoàn thành mục tiêu
- Đánh giá tiến độ thực hiện và triển khai thực hiện.

Khi xây dựng kế hoạch ngày hội Những chiến sĩ tí hon tôi luôn hiểu rõ được mục đích, kết quả của việc tổ chức thực hiện để tránh đi sai hướng hoặc không chắc chắn có thực hiện được đúng theo yêu cầu đề ra hay không. Việc lên kế hoạch trước giúp các hoạt động của ngày hội diễn ra chủ động được về thời gian, không bị động và luôn có sự chuẩn bị tốt nhất. Với bản kế hoạch đã có trong tay sẽ là cơ sở khi kết thúc ngày hội nhà trường có cơ sở để tổng kết báo cáo theo kế hoạch một cách nhanh chóng, dễ dàng.

II.1 Tính mới, tính sáng tạo

II.1.1. Tính mới:

- Đề tài “*Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để cải tiến chất lượng ngày hội Chiến sĩ tí hon tại trường Mầm non Sở Dầu*” là giải pháp mới của trường Mầm non Sở Dầu; không trùng với giải pháp nào.

- Đề tài đặc biệt quan tâm đến chất lượng ngày hội Những chiến sĩ tí hon và những hoạt động của ngày hội mang tính chất giáo dục cao, khắc sâu hơn về những sự kiện lịch sử góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, yêu các chú bộ đội.

II.1.2. Tính sáng tạo:

Đề tài này bao gồm một chuỗi các giải pháp (nói tiếp nhiều năm): Từ việc nghiên cứu sự kiện lịch sử để đưa ra chủ đề của ngày hội hay xây dựng ý tưởng về sân khấu như: Hình ảnh chủ đạo, xây dựng mô hình... đến việc xây dựng các tiết mục văn nghệ, lựa chọn các trò chơi vận động... xuyên suốt theo chủ đề. Mỗi một năm học các nội dung của ngày hội những chiến sĩ tí hon đều được thay đổi phong phú theo chủ đề và sự kiện lịch sử để trẻ không nhàm chán. Qua một số hoạt động, hình ảnh chiều sâu như vậy lòng yêu nước dần dần sẽ thấm vào con người trẻ, một cách tự nhiên và bền vững từ năm này qua năm khác. Giúp trẻ biết trân quý lịch sử nước nhà, biết yêu mến những người lính. Đặc biệt chất lượng của ngày hội chiến sĩ tí hon ngày càng được nâng cao và là sự kiện có ý nghĩa giáo dục truyền thống rất lớn.

II.2. Khả năng áp dụng, nhân rộng

Đề tài này có thể áp dụng được trong tất cả các cơ sở giáo dục Mầm non

Sau khi dự ngày hội những chiến sĩ tí hon chủ đề “Đường Hồ Chí Minh trên biển” Khi được báo Hải Quân phỏng vấn đồng chí Đinh Thị Kiều Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồng Bàng nhân mạnh: *“Giáo dục trẻ độ tuổi Mẫu giáo là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực và bằng nhiều biện pháp khác nhau; trong đó giáo dục truyền thống được đánh giá là nội dung tương đối khó. Hoạt động giáo dục truyền thống theo chủ đề như Trường Mầm non Sở Dầu rất hiệu quả, giúp các con có cái nhìn sâu hơn về lịch sử, đồng thời hướng đến hình thành giá trị nhân cách cho trẻ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ định hướng các trường Mầm non trên địa bàn học tập, áp dụng hình thức mà Trường Mầm non Sở Dầu đã làm để tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho các cháu lứa tuổi Mầm non”*.

II.2.3. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp

a. Hiệu quả kinh tế:

“Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để nâng cao chất lượng ngày hội Chiến Sĩ Tí Hon tại trường Mầm non Sở Dầu” mỗi năm học đã tiết kiệm được khoản kinh phí, làm lợi về mặt kinh tế như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Mua mới	Thành tiền	Thực tế	Tiết kiệm
1	Đồng phục ngày hội	330 bộ	30.000đ/1bộ (Thuê)	9.900.000đ	4.000.000đ (Còn lại trao đổi, mượn trang phục của các trường bạn)	5.900.000đ

STT	Nội dung	Số lượng	Mua mới	Thành tiền	Thực tế	Tiết kiệm
2	Trang phục biểu diễn	60 bộ	30.000đ/1bộ (Thuê)	1.800.000đ	700.000đ (Còn lại mượn trang phục phòng năng khiếu; trao đổi, mượn của các trường bạn)	1.100.000đ
3	Đồ dùng biểu diễn		4.300.000đ	4.300.000đ	3.500.000đ (Mua lại)	800.000đ
4	Giày múa	350 đôi	30.000đ/1 đôi	10.500.000	Vận động phụ huynh trang bị ngay từ đầu năm học	10.500.000
5	Lá cờ to (Hoạt động chào cờ trong ngày hội)	01 c	1.300.000đ	1.300.000đ	800.000đ (Giáo viên tự mua vải làm)	500.000đ
6	Trang trí phòng sân khấu	1	3.000.000	3.000.000đ	1.200.000 (Còn lại tận dụng một số nguyên liệu có sẵn)	1.800.000đ
Tổng số kinh phí thực hiện và tiết kiệm trong 1 năm					10.200.000đ	20.600.000đ

b. Hiệu quả về mặt xã hội:

- Trường Mầm non Sở Dầu đã xây dựng được mô hình mới, hiệu quả về tổ chức ngày hội Những chiến sĩ tí hon theo chủ đề.

- Những tiết mục văn nghệ của trường Mầm non Sở Dầu được nghi nhận và được biểu diễn tại Hội Nghị của Phường; Quận.

- Thúc đẩy nhà trường phát triển theo hướng chuẩn, hiện đại kết hợp truyền thống, ***“Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”*** góp phần vào sự phát triển chung của giáo dục Mầm non.

Hoạt động của ngày hội khơi dậy và phát huy ở trẻ lòng yêu nước, sự yêu thương và trân quý những người lính, những người con vĩ đại đã cống hiến thân mình để bảo vệ Tổ Quốc, lan tỏa tới những người thân trong gia đình, lan tỏa ra cộng đồng. Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, thấm đượm lòng yêu nước và phát triển ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi.

Trích báo Hải quân trò chuyện với trẻ trường Mầm non Sở Dầu sau khi kết thúc ngày hội Những chiến sĩ tí hon: “*Cháu Minh Phương, lớp 5 tuổi hồ hởi: Hôm nay, cháu rất vui thích vì được chơi trò chơi với các bạn, được làm chủ bộ đội Hải quân. Cháu yêu chủ bộ đội lắm. Lớn lên cháu ước được trở thành chủ bộ đội Hải quân. Giọng nói trong trẻo cùng cặp mắt ánh lên niềm vui khôn tả của cô bé. Dẫu biết ước mơ của con trẻ thật hồn nhiên, ngây thơ nhưng rõ ràng chúng ta đều cảm nhận được hiệu quả của mô hình giáo dục truyền thống sẽ giúp các bé thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về lịch sử, truyền thống văn hóa Việt Nam*”.

c. Giá trị làm lợi khác:

Nhà trường tăng cường, khai thác hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Hiệu quả của việc “***Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để cải tiến chất lượng ngày hội Chiến Sĩ Tí Hon tại trường Mầm non Sở Dầu***” cho trẻ ngay từ lứa tuổi Mầm non là một trong những con đường cơ bản trong hành trình nuôi dưỡng những chủ nhân tương lai, cung cấp cho trẻ tri thức về các nền văn hóa. Những giải pháp trên sẽ rút ngắn khoảng cách giữa những đứa trẻ của thời công nghệ số với lịch sử của dân tộc. Tuy nhiên, giáo dục Mầm non cũng cần phải có sự kết hợp linh hoạt giữa lịch sử và hiện đại. Đó chính là giá trị lớn nhất của việc đưa trẻ đến gần hơn với lịch sử nước nhà và kết nối trẻ với nguồn cội.

Hồng Bàng, ngày 09 tháng 01 năm
2022

**CƠ QUAN ĐƠN
VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
(Xác nhận)**



TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

Nguyễn Thị Thu Hiền

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA SÁNG KIẾN

Chủ đề: Đường Trường Sơn











Chủ đề: Em yêu biển đảo









Chủ đề: Hà Nội – 12 ngày đêm khói lửa











Chủ đề: Đường Hồ Chí Minh trên biển











AA baohaiquanvietnam.vn

 **Hải Quân Việt Nam** ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG ỦY VÀ BỘ TƯ LỆNH QUÂN CHỨNG HẢI QUÂN

Nhập từ khóa tìm kiếm

Trang chủ / Vì chủ quyền biển, đảo / 15/01/2021 21:56:00 / 1,855

Ngày hội của những chiến sĩ tí hon

HQVN - Xác định việc giáo dục giá trị truyền thống và lòng yêu nước là một nội dung quan trọng đối với học sinh, thời gian qua, các trường học trên cả nước đã xây dựng được nhiều mô hình và phương pháp tổ chức linh hoạt, hiệu quả, thiết thực. Trường Mầm non Sờ Dầu là một trong số trường tiêu biểu về thực hiện nội dung này.

Vừa qua, Trường Mầm non Sờ Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng tổ chức thành công sân chơi "Ngày hội những chiến sĩ tí hon" năm học 2020-2021. Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa của cô và trò nhà trường hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; cũng là để thực hiện tốt chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non".

Chủ đề năm nay nhà trường lựa chọn là "Đường Hồ Chí Minh trên biển", thu hút 100% học sinh của trường cùng đồng đội phụ huynh tham dự. "Cả tháng nay, con tôi và các bạn trong khối 5 tuổi được các cô giáo tập luyện tiết mục đồng diễn "Bài ca Đường Hồ Chí Minh trên biển". Cháu được hóa thân thành chiến sĩ Đoàn tàu Không số tham gia chỉ viện cho chiến trường miền Nam. Cháu thích lắm. Mỗi ngày đi học về đều hỏi bố, mẹ về Đường Hồ Chí Minh trên biển, về những con tàu không số. Nhiều thông tin vợ chồng tôi không biết, phải lên mạng Internet tìm hiểu để giải thích cho con. Con học, bố mẹ cũng học theo"-chị Phạm Thị Thanh ở phố An Chân, phường Sờ Dầu vui vẻ kể.



Các bé hóa thân thành những chiến sĩ Tàu không số

Chia sẻ về chủ đề của ngày hội, cô giáo Ngọc Ánh cho biết: Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường huyền thoại, thể hiện khát vọng độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc của toàn dân tộc ta, trở thành biểu tượng ý chí sắt đá, lòng dũng cảm, sức sáng tạo phi thường người dân Việt TP. Hải Phòng có bến K15 là nơi xuất phát của Đoàn tàu Không số. Vì thế, chúng tôi chọn chủ đề này để giáo dục các con về chiến công vẻ vang của cha ông, để các con thêm tự hào, thêm yêu con người, quê hương, đất nước.

Chương trình năm nay được kết cấu thành 3 phần chính: Diễu hành; đồng diễn và trò chơi vận động. Ở phần diễu hành, từng khối học sinh trong trang phục bộ đội Hải quân kết hợp với mô hình diễu hành trên nền thuyết minh đã giúp cho toàn thể người tham dự thấy được sự sinh động về chiến công xuất sắc của Đoàn tàu Không số anh hùng. Trong phần đồng diễn thể dục, bằng tài năng của mình, mỗi bé đã biểu diễn những động tác nhanh nhẹn, vô cùng khỏe khoắn khiến cả sân trường rộ lên tràng pháo tay vang rền. Phần nhận được sự cổ vũ sôi nổi nhất của mọi người đó là trò chơi vận động. Những trò chơi: Bắn cầu phao; đi qua cầu phao; vượt sóng; chèo thuyền và cứu hộ qua sông giúp trẻ nâng cao thể chất, phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo, tăng cường tính độc lập tự chủ, mạnh dạn, tự tin, kĩ năng phối hợp hoạt động tập thể.

Cô giáo Nguyễn Kim Tuyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với trách nhiệm của một người tham gia công tác giáo dục thế hệ tương lai của đất nước, tôi luôn có một mong ước được kể lại cho học sinh thân yêu của mình nghe những câu chuyện mà ông bà, thầy cô đã dạy cho tôi về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nhưng các em bé mới chỉ 3,4,5 tuổi liệu đã sẵn sàng tiếp thu những kiến thức lịch sử dân tộc? Câu trả lời đã xuất hiện ngay khi ý tưởng của tôi được chia sẻ với các chị, em đồng nghiệp trong trường. Bằng sự nhiệt tình và các vật liệu đơn giản để tạo hình ảnh, đồ dùng, mô hình trực quan, chúng tôi đã tạo nên các hoạt động chơi mà học. Các bé của chúng tôi đã bắt đầu được nuôi dưỡng tinh thần yêu nước ngay từ ngày hôm nay tại mái trường yêu dấu này.



Màn đồng diễn của các chiến sĩ khối 5 tuổi

Đồng chí Đinh Thị Kiều Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồng Bàng nhấn mạnh: Giáo dục trẻ độ tuổi mẫu giáo là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực và bằng nhiều biện pháp khác nhau; trong đó giáo dục truyền thống được đánh giá là nội dung tương đối khó. Hoạt động giáo dục truyền thống theo chủ đề như Trường Mầm non Sờ Dầu rất hiệu quả, giúp các con có cái nhìn sâu hơn về lịch sử, đồng thời hướng đến hình thành giá trị nhân cách cho trẻ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ định hướng các trường mầm non trên địa bàn học tập, áp dụng hình thức mà Trường Mầm non Sờ Dầu đã làm để tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho các cháu lứa tuổi mầm non.

Buổi chuyên đề kết thúc, chúng tôi nán lại trò chuyện cùng học sinh của trường. Cháu Minh Phương, lớp 5 tuổi hỏi: Hôm nay, cháu rất vui thích vì được chơi trò chơi với các bạn, được làm chủ bộ đội Hải quân. Cháu yêu chủ bộ đội lắm. Lớn lên cháu ước được trở thành chủ bộ đội Hải quân. Giọng nói trong trẻo cùng cặp mắt ánh lên niềm vui khôn tả của cô bé. Dẫu biết ước mơ của con trẻ thật hồn nhiên, ngây thơ nhưng rõ ràng chúng ta đều cảm nhận được hiệu quả của mô hình giáo dục truyền thống sẽ giúp các cháu thêm hiểu, yêu và tự hào về lịch sử, truyền thống văn hóa Việt Nam.

Bài, ảnh: Phúc Vinh, Quang Thanh



Ngày hội “Những chiến sĩ tí hon”

HQ Online - Chiều 22-12, Trường Mầm non Sờ Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng tổ chức ngày hội “Những chiến sĩ tí hon”

Ngày hội diễn ra trong không khí vui vẻ, tự nhiên, phấn khởi. Các cháu Trường Mầm non trong trang phục bộ đội Hải quân, Phòng không-Không quân và Bộ binh vô cùng nhanh nhẹn, vui tươi tham gia các màn đồng diễn đặc sắc “Hát mãi khúc quân hành”, “Ba lô con cóc”, “Cháu hát về đảo xa”, hoạt cảnh “Tái hiện màn sơ tán thời chiến” và các trò chơi vận động khỏe khoắn, vui nhộn “Trườn sấp và vượt sông”, “Bò chui qua hầm và chèo thuyền”...

Ngày hội “Những chiến sĩ tí hon” của Trường năm nay tập trung vào chủ đề biển, đảo và bộ đội Hải quân. Điều đó được thể hiện đậm nét qua phong nền biển, đảo; trang phục chiến sĩ Hải quân và nhiều tiết mục đồng diễn, trò chơi vận động...

Đây là sân chơi bổ ích, lý thú giúp trẻ rèn được kỹ năng vận động, sự nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn, tự tin và tinh thần đoàn kết. Đồng thời, ngày hội đã góp phần thực hiện tốt chuyên đề trọng tâm “Nâng cao giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.

Một số hình ảnh tại ngày hội

